

บรรณาธิการแถลง

ตามที่วารสารพยาบาลตำรวจได้รับการรับรองคุณภาพวารสารจากการประเมินของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) ในกลุ่ม 1 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 - 2567 นั้น ข้าพเจ้าขอขอบคุณนักวิจัยและนักวิชาการทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนส่งเสริมความสำเร็จในครั้งนี้ ซึ่งวารสารพยาบาลตำรวจได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Online Journal) ISSN 2672-961X (Online) ควบคู่กับเลขฉบับตีพิมพ์เลขที่ ISSN 1906-652X (Print) ภายในเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่ครอบคลุมการออกแบบการวิจัยและประชากรเป้าหมายที่หลากหลาย จำนวน 23 เรื่อง

บทความวิจัย จำนวน 16 เรื่อง ประกอบด้วยงานวิจัยเกี่ยวกับผู้สูงอายุ จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ 1) โปรแกรมการลดความกลัวการหกล้มซ้ำและเพิ่มความสามารถในการทำกิจกรรมในผู้สูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดกระดูกสะโพก: การศึกษาความเป็นไปได้ และ 2) ประสิทธิภาพของโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชน งานวิจัยเกี่ยวกับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ 1) ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมสุขภาพในการลดโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง และ 2) ปัจจัยทำนายการควบคุมความดันโลหิตตามเกณฑ์เป้าหมายในผู้ป่วยหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือดเฉียบพลัน ณ โรงพยาบาลทั่วไปแห่งหนึ่ง อำเภอสีชล จังหวัดนครศรีธรรมราช งานวิจัยเกี่ยวกับผู้ป่วยวิกฤต จำนวน 1 เรื่อง ได้แก่ ความรู้ ทศนคติ และการปฏิบัติของพยาบาลเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกายโดยเร็วของผู้ป่วยวิกฤต งานวิจัยเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน และผู้ดูแลเด็ก จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่ 1) ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงการฆ่าตัวตายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดนครพนม 2) ผลของการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวและการเจริญสติแบบอานาปานสติที่มีต่อความเครียดและความก้าวร้าวของเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน 3) ความชุกของภาวะโลหิตจางและประสิทธิภาพของการป้องกันโลหิตจางในทารก อายุ 9-12 เดือน ที่มารับบริการในคลินิกเด็กสุขภาพดี โรงพยาบาลตำรวจ 4) ผลของโมบายแอปพลิเคชันการควบคุมน้ำหนักต่อพฤติกรรม การบริโภคอาหาร กิจกรรมทางกาย และน้ำหนักตัวในวัยรุ่นที่มีภาวะน้ำหนักเกิน และ 5) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการครอบครัวในผู้ดูแลเด็กโรคธาลัสซีเมีย งานวิจัยเกี่ยวกับผู้ป่วยที่ติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ 1) ผลของการใช้รูปแบบการดูแลเพื่อป้องกันการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะต่อจำนวนวันนอน ของผู้ป่วยที่ใส่สายสวนปัสสาวะในแผนกอายุรกรรมหญิง และ 2) ปัจจัยที่มีผลต่อการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะที่สัมพันธ์กับการใส่สายสวนปัสสาวะหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลตติยภูมิ งานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาและการจัดการ จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ 1) การพัฒนาการจัดการห่วงโซ่อุปทานของเครื่องมือแพทย์ปราศจากเชื้อ: กรณีศึกษาในโรงพยาบาลรัฐของประเทศไทยภายใต้งบประมาณที่จำกัด 2) การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บวิกฤตฉุกเฉินในโรงพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และ 3) ประสิทธิภาพการจัดการสารสนเทศทางการพยาบาลในองค์กรพยาบาลของผู้บริหารการพยาบาลระดับต้นในโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำหรับงานวิจัยเรื่องสุดท้าย ได้แก่ ความพึงพอใจของผู้สำเร็จการศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2556 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

บทความวิชาการ 7 เรื่อง ซึ่งเกี่ยวกับบทบาทพยาบาลและผู้บริหารจำนวน 6 เรื่อง ได้แก่ 1) บทบาทพยาบาลในการดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2) บทบาทของพยาบาลเยี่ยมบ้านในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายตามแนวทางวิถีพุทธ 3) แนวทางในการดูแลผู้ป่วยคดีสำหรับพยาบาล 4) อาการอ่อนล้าในผู้ป่วยที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง: บทบาทพยาบาล 5) รูปแบบการขับเคลื่อนวิทยาลัยคุณธรรม: กรณีศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี และ 6) ความท้าทายของผู้บริหารการพยาบาลในศตวรรษที่ 21 สำหรับเรื่องสุดท้ายได้แก่ การทำเส้นฟอกเลือดก่อนถึงเวลาฟอกเลือดในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง

สุดท้ายนี้ กองบรรณาธิการขอขอบคุณสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลตำรวจ ท่านผู้บริหารโรงพยาบาลตำรวจ ผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ผู้ทรงคุณวุฒิที่พิจารณาบทความวิจัยและบทความวิชาการ ตลอดจนผู้แต่งทุกท่านที่ได้กรุณาสนับสนุนค่าใช้จ่าย ให้กำลังใจ คำแนะนำ และความช่วยเหลือแก่วารสารพยาบาลตำรวจให้มีการพัฒนามาจนถึงทุกวันนี้

รองศาสตราจารย์ พันตำรวจเอกหญิง ดร. ทิพย์ฉิมพร เกษโกมล
บรรณาธิการวารสารพยาบาลตำรวจ